

จีนเผยแผนจัดตั้งมณฑลไห่หนานเป็นเขตการค้าเสรี มุ่งเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ

เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา ทางกรีนได้เปิดเผยรายละเอียดของแผนการจัดตั้งมณฑลไห่หนานเป็นเขตการค้าเสรี ซึ่งนับเป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดในการเปิดกว้างทางเศรษฐกิจ

แผนการซึ่งประกาศโดยคณะรัฐมนตรีจีนได้ระบุถึงเป้าหมายและขอบข่ายของการพัฒนาเขตการค้าเสรี พร้อมระบุถึงอุตสาหกรรมหลักๆ ที่จะมีการผ่อนคลายนโยบายจำกัดด้านการลงทุนของนักลงทุนต่างชาติ

แผนการนี้มีเป้าหมายที่จะสร้างมณฑลไห่หนานให้เป็นเขตการค้าเสรีคุณภาพสูงภายในปี 2563 เพื่ออำนวยความสะดวกด้านการค้าและการลงทุน พร้อมสร้างสภาพแวดล้อมทางกฎหมายที่เอื้ออำนวย ให้บริการทางการเงินอย่างครอบคลุม มีการบังคับใช้กฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพ มีระบบนิเวศที่เหมาะสม และมีการกระตุ้นการพัฒนาพื้นที่โดยรอบ

แผนการนี้จะช่วยให้นักลงทุนต่างชาติเข้าถึงอุตสาหกรรมหลักๆ มากขึ้น เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา และโทรคมนาคม แม้จะมีรายการที่ไม่เปิดเสรี (negative list approach) ซึ่งห้ามต่างชาติลงทุนก็ตาม

จีนได้เปิดเผยรายการที่ไม่เปิดเสรีครั้งล่าสุดเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏว่าจำนวนรายการที่ไม่เปิดเสรีลดลงจาก 95 รายการ เหลือ 45 รายการ นับเป็นความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องกับนโยบายเปิดกว้างทางเศรษฐกิจของจีน

แผนการนี้ยังทำให้มณฑลไห่หนานมีอิสระมากขึ้นในการเปิดรับการลงทุนจากต่างชาติ ขณะเดียวกัน ธุรกิจโทรคมนาคมจากต่างชาติที่ให้บริการเสริมก็สามารถเข้าสู่ตลาดได้โดยไม่ต้องผ่านหน่วยงานส่วนกลางอีกต่อไป

มณฑลไห่หนานจะนำระบบข้อมูลมาใช้ปรับปรุงประสิทธิภาพด้านศุลกากรเพื่อส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ นอกจากนี้จะส่งเสริมให้บริษัทข้ามชาติและบริษัทที่ทำการค้ายอมรับมณฑลไห่หนานในฐานะศูนย์กลางเครือข่ายการค้าระดับภูมิภาคและระดับโลก

คุณหวัง โจวเหวิน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จีน กล่าวในการแถลงข่าวว่า หนึ่งในจุดเด่นของแผนพัฒนาเขตการค้าเสรีมณฑลไห่หนานก็คือ การพิจารณาถึงลักษณะเฉพาะของมณฑลไห่หนาน

แผนการดังกล่าวยังสนับสนุนให้บริษัทชิปिंगทั้งในและต่างประเทศจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการหรือศูนย์ประจำภูมิภาคในเขตการค้าเสรี โดยเป็นความพยายามที่จะสร้างพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งระหว่างประเทศ

นอกจากนี้ แผนพัฒนาดังกล่าวยังมีการต่อยอดอุตสาหกรรมบริการทางการแพทย์ของมณฑลไห่หนานที่แข็งแกร่งอยู่

แล้วด้วย

มณฑลไต้หวันสามารถดึงดูดสถาบันการแพทย์ที่ทันสมัยและแพทย์จากต่างประเทศเข้ามามากมาย อันเป็นผลมาจากการผ่อนคลายกฎข้อบังคับด้านการนำเข้าเครื่องมือแพทย์และเภสัชภัณฑ์ รวมถึงนโยบายวีซ่าที่เริ่มใช้เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

แผนการระบุว่าจะมีการลดภาษีเครื่องมือแพทย์บางรายการในเขตนำร่องอีกด้วย

ทั้งนี้ แผนการดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในเว็บไซต์ทางการของคณะรัฐมนตรีจีน (www.gov.cn)

ที่มา: www.gov.cn